

**THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG BỔ SUNG NĂM 2023
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN**

(Kèm theo Thông báo số 56/TB-ĐHKTQD ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

TT	Đơn vị	Vị trí việc làm	Chi tiêu	Mô tả công việc	Yêu cầu riêng của từng vị trí
I	Khối giảng viên				
1	Khoa Toán kinh tế	Giảng viên BM Toán kinh tế	3	<ul style="list-style-type: none"> -Tham gia giảng dạy các môn học chuyên ngành của chương trình cử nhân Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, chương trình cử nhân Toán Kinh tế, và chương trình liên thông cử nhân thạc sỹ liên kết với đại học Lyon I – Cộng hòa Pháp. - Tham gia xây dựng và hoàn thiện các môn học định hướng chuyên sâu cho sinh viên chương trình khoa học dữ liệu. - Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng trình độ, kỹ năng lập trình, xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình trên dữ liệu của Trung tâm Giải pháp định lượng cho các doanh nghiệp. - Tham gia vào các hoạt động của Data science Lab, hỗ trợ sinh viên trong Lab. - Tham gia vào các nhóm nghiên cứu của khoa để công bố quốc tế hoặc chủ động thành lập nhóm nghiên cứu theo sở trường. -Tham gia vào các hoạt động khác của Khoa: tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ sinh viên, - Tham gia vào các hoạt động tư vấn. - Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình của bộ môn. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên một trong các chuyên ngành: Khoa học dữ liệu (Data science), Phân tích dữ liệu (Data analytics) Công nghệ thông tin (Information and technology), Khoa học máy tính (computer science), kỹ sư máy tính (computer engineering), toán ứng dụng (applied mathematics). - Giảng viên thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình trong khoa học dữ liệu (Python, R). - Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại các trường đại học trong Top 500 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2022. - Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các Phòng/ban/khoá/trung tâm dữ liệu, chuyển đổi số... tại các doanh nghiệp, công ty công nghệ, các ngân hàng, tổ chức tài chính. - Ưu tiên ứng viên hoàn thành các chứng chỉ uy tín về khoa học dữ liệu như IBM Data Science Professional Certificate, HarvardX's Data Science Professional Certificate, Azure Data Scientist Associate by Microsoft, Senior Data Scientist by DASCA - Độ tuổi tối đa cho ứng viên có trình độ Tiến sỹ là 45, có trình độ Thạc sỹ là 35 - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tuyển dụng khác của nhà trường.
	Tổng		3	-	-

